



# คำกล่าวของ นายแพทย์สงวน ร่มมาพงษ์

วันงานธาลัสซีเมียโลก 6 พฤษภาคม 2549

การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มันเป็นเรื่องที่พวกเราคนไทยทำอย่างไรถึงจะร่วมกันในการสร้างและไม่ทำให้เกิดเพียงประเดี๋ยวประด๋าว ผมเองบอกกับเจ้าหน้าที่ของผมตลอดว่าถ้าเราคิดว่าการทำงานของเราเป็นการทำบุญให้ญาติให้ญาติเป็นการทำบุญ แต่ในระหว่างการทำบุญนั้นต้องระวังว่าบางครั้งเราไปปรับเปลี่ยนระบบ บางอย่างจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากคนไข้ที่เคยได้รับการดูแลดีตกหล่นไปในช่วงแรกๆ ที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการส่งต่อแรกๆ การส่งต่อคนไข้ไม่ดีเลย และก็มีคำที่สะท้อนตลอดเวลามาว่าเมื่อส่งต่อแล้วไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่หรือไม่ได้รับการส่งต่อแต่ต่อมาเมื่อมีการปรับไปเรื่อยๆ ตอนนั้นคิดว่าดีขึ้น ฉะนั้น ในระหว่างที่เราสามารถที่จะสร้างโครงได้แล้วคือใน 4-5 ปี ที่ผ่านมาก็คิดว่าโครงสร้างทำให้ระบบเข้าที่ระดับหนึ่ง ตอนนั้นเราต้องมาลงรายละเอียดในเรื่องโรคต่างๆ ผมเองอยากเล่าความเศร้าอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้คือพอเราลงรายละเอียดในเรื่องโรคต่างๆ แล้วพบว่าโรคหลายโรคที่มีปัญหายกตัวอย่างเช่นโรคไตเรื้อรังอาจจะเทียบได้กับโรคธาลัสซีเมีย แต่อาจจะรุนแรงกว่าโรคไตเรื้อรัง อาจต้องมีการล้างไตซึ่งใช้เงินเป็นจำนวนมาก 12,000 บาท/เดือน ยังไม่ได้รวมค่ายา ซึ่งได้มีการนำเสนอเข้าโครงการรวมงบประมาณที่ต้องใช้ 7,000 ล้านบาท ยังคงมีปัญหาในระบบ 30 บาท เพราะเป็นจำนวนเงินที่มากเกินไป แต่ทาง สปสช.ก็ยังไม่ได้ละเอียดก็ยังมีโครงการนำร่องบางจังหวัดและได้มีการนำผู้ป่วยเหล่านี้มารวมตัวเป็นกลุ่มผู้ป่วยไปถวายเรื่อง

ในครั้งที่แล้วมีการรวมตัวของผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียมารวมและปรึกษาหารือกัน โดยมี อ.ภัทรพร เป็นผู้ช่วยสนับสนุนในการผลักดันซึ่งมีประโยชน์จริงๆ ในการรวมตัวเป็นกลุ่มของผู้ป่วยทำให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นๆ ทางโรงพยาบาลบาง รพ.ได้จัดให้มีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนและให้มีการปรึกษากันทั้งทางปัญหาระหว่างเรื่องโรค และมีผู้ป่วยที่เป็นอาสาสมัครของแต่ละโรคมาช่วยดูแลและให้กำลังใจ



โรคธาลัสซีเมีย ได้มีการปรึกษากันอยู่ว่าจะอย่างไรให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และทาง สปสช.ได้ร่วมมือกับกรมอนามัยให้มีการตรวจคัดกรองทั้งในประชาชนทั่วไปและในหญิงที่มีครรภ์ซึ่งทาง อ.ชูชัย ได้ดำเนินการเกี่ยวกับยาที่รักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย โดยการทำให้โครงการระดับชาติร่วมกับองค์การเภสัชฯ และคาดว่าในปีหน้าผมจะมาแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าในเรื่องของธาลัสซีเมีย

ทาง สปสช.ใครขอเชิญประธานชมรมธาลัสซีเมีย มาร่วมในการประชุมเพื่อจะได้นำข่าวมาแจ้งให้คณะกรรมการทราบ และผมหวังในปีหน้าว่าในเรื่องดังกล่าวทุกท่านคงจะได้รับข่าวดี